

Số: /BC-UBND

Pờ Y, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác xây dựng chính quyền địa phương năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-NV, ngày 12/7/2024 của Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi về việc kiểm tra công tác Văn thư-Lưu trữ và công tác Xây dựng chính quyền địa phương năm 2024; Ủy ban nhân dân xã Pờ Y báo cáo kết quả, như sau:

I. Khái quát đặc điểm, tình hình chung

Pờ Y là xã biên giới nằm ở vị trí ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Cam Pu Chia, có đường biên giới dài 20 km (8 km giáp Lào; 12 km giáp với Cam Pu Chia), có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, và an ninh của xã, xã có 02 cửa khẩu, trong đó 01 Cửa khẩu Quốc tế Pờ Y, 01 cửa khẩu phụ Đắc Kôi. Diện tích tự nhiên 9.481,11 ha; có 08 thôn. Xã có 08 thôn với 17 dân tộc sinh sống, dân số toàn xã là 2582 hộ/8667 khẩu, trong đó DTTS có 1560 hộ/5.238 nhân khẩu, chiếm 60,4% dân số của xã.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được duy trì ổn định; đời sống các tầng lớp dân cư ổn định; các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt; công tác phòng chống dịch cơ bản được đẩy lùi; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết.

- Cơ cấu tổ chức: Hiện cấp xã gồm có Đảng ủy, HĐND, UBND, 06 bộ phận chuyên môn, 06 tổ chức chính trị- xã hội (Mặt trận, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở xã, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân), có 04 tổ chức xã hội (Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội liên hiệp thanh niên, TNXP). Ở thôn có 06 tổ chức (Ban công tác Mặt trận, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi hội người cao tuổi), gồm 8 thôn, làng. Hầu hết, các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động đều có hiệu quả. Tổng số cán bộ, công chức hiện có 21 người (01 CB kiêm nhiệm), trong đó: Dân tộc thiểu số 10 người chiếm 50%; nữ 08 người chiếm 40%; đảng viên 15 người chiếm 75%. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 01 người chiếm 5,0%; Đại học 15 người chiếm 75%; Cao đẳng 01 người chiếm 5,0%; Trung cấp 03 người chiếm 15%. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 02 người chiếm 10%; Trung cấp 12 người chiếm 60%. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 15 đ/c.

II. Kết quả thực hiện

1. Việc quản lý và sử dụng biên chế theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì xã Pờ Y có số lượng cán bộ công chức không quá 22 người (*có 01 biên chế dự phòng*). Tổng số cán bộ, công chức xã hiện có 21đ/c⁽¹⁾.

Việc quản lý, bố trí và sử dụng CBCC xã đảm bảo phù hợp với chức danh theo quy định và phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Hàng năm, UBND xã luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cấp tổ chức và tạo điều kiện cho CBCC xã được tham gia các lớp đào tạo liên thông đại học để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

- *Về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức:* Các chế độ tiền lương liên quan đến CBCC được thực hiện đảm bảo. Cán bộ, công chức xã được xếp lương theo chức vụ và xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định, cụ thể: 20 CBCC hưởng lương theo ngạch bậc.

Trong năm 2024, đã nâng lương định kỳ cho 08 cán bộ công chức⁽²⁾. Tạo điều kiện cho 15 lượt CBCC tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại huyện và tỉnh.

2. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn.

2.1. Về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tính tới thời điểm hiện tại số lượng người hoạt động không chuyên trách của xã là 15 người⁽³⁾.

⁽¹⁾ Trong đó: 10 cán bộ (gồm: 01 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; 01 PBT Đảng ủy; 01 Chủ tịch UBND xã; 01 PCT HĐND, 02 PCT UBND; 01 Chủ tịch UBMT; 01 CT Hội CCB kiêm CHT BCHQS xã; 01 CT Hội ND; 01 CT Hội LHPN; 01 BT Đoàn thanh niên), 10 Công chức (gồm: 01 CHT BCHQS xã kiêm nhiệm; 02 Văn phòng -Thống kê; 02 Văn hóa -Xã hội; 02 Tư pháp -Hộ tịch; 02 Địa chính- Xây dựng-Môi trường; 01 Tài chính-Kế toán).

⁽²⁾ Nâng lương: Ông Thao Thiêm, PBT Đảng ủy; ông Tống Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã; Ông Thao Điêng, PCT UBND xã; bà Đặng Thị Hanh, CT. UBMT xã, bà Trương Thị Nghĩa, công chức VPTK xã, ông Thao Thuật, CC Văn hoá-Xã hội; ông A Thành, CC Tư pháp-HT; ông Mai Xuân Long, CC Kế toán-Tài chính.

⁽³⁾ Gồm: 01 Văn phòng Đảng ủy; 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 01 Tổ chức - Kiểm tra; 01 Tuyên giáo - Dân vận (kiêm nhiệm); 01 Kinh tế-Tổng hợp; 01

2.2. Về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn: Việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp thôn tính tới thời điểm hiện tại gồm 23 người/08 thôn với 03 chức danh (*Bí thư chi bộ, Thôn trưởng và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn*), trong đó có một số thôn đã thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng⁽⁴⁾. Qua đó đã giảm số lượng chức danh ở thôn, tăng chế độ cho cán bộ thôn. Đồng thời, việc thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao. Tuy nhiên, một người đảm nhận cả hai chức danh thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó cần sự nhiệt tình, trách nhiệm và công tâm, khách quan trong thực hiện để nhân dân tin tưởng, an tâm.

3. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách.

3.1. Đối với cán bộ, công chức

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được triển khai, thực hiện thường xuyên và đảm bảo theo quy định hiện hành, kết quả:

- Công tác nâng lương: Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong năm 2024, UBND xã đã xây dựng văn bản đề nâng bậc lương cho 08 cán bộ, công chức theo đúng quy trình, quy định, kịp thời, công khai, dân chủ. Chế độ chính sách về tiền lương được thực hiện bảo đảm đã khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Về chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn luôn được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Hiện nay chế độ, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn trên địa bàn xã được thực hiện theo Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND xã luôn tạo điều kiện cho cán bộ không chuyên trách được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn.

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; 01 Nhân viên Thú y; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 01 Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 01 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 01 Chủ tịch Hội người cao tuổi; 01 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ).

⁽⁴⁾ Trong đó có 04 thôn thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng (*Thôn Iêc, Tà Ka, Kon Khôn, Đăk Mé*).

* *Công tác chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã*: Chế độ chi trả cho người hoạt động không chuyên trách tại đơn vị: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xã tham mưu cho UBND xã trong việc sắp xếp, giải quyết các chính sách, chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chặt chẽ và phù hợp với các nội dung Nghị quyết. Cụ thể:

- Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo đúng khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết, như sau:

+ Đối với các chức danh: Văn phòng Đảng ủy; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: 1,5 mức lương cơ sở.

+ Đối với chức danh Tuyên giáo - Dân vận, Tổ chức Kiểm tra: 1,46 mức lương cơ sở

+ Đối với các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Văn hóa - Xã hội; Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Chủ tịch Hội người cao tuổi: 1,4 mức lương cơ sở.

+ Đối với chức danh Nhân viên Thú y: 1,36 mức lương cơ sở.

- Đối với các chức danh bổ trí kiêm nhiệm thì mức phụ cấp được hưởng 100% mức quy định tại khoản 1 điều 4 của Nghị quyết.

- Hỗ trợ theo trình độ đào tạo: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng, trình độ cao đẳng hỗ trợ 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng và trình độ trung cấp hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng.

* *Công tác chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn*: Bí thư chi bộ, Thôn trưởng và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn được hưởng 1,7 mức lương cơ sở. Trong đó, có 04 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn⁽⁵⁾, do đó được hưởng thêm 100% mức hưởng của chức danh kiêm nhiệm. Riêng đối với Thôn đội trưởng (người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố) được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 0,5 mức lương cơ sở.

Người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn ngoài 03 chức được quy định, UBND xã thực hiện chi trả chế độ theo quy định tại Nghị quyết số 48/NQ-

⁽⁵⁾ Thôn Ięc, Tà Ka, Kon Khôn, Đăk Mế).

HĐND xã ngày 29/12/2023 của HĐND xã về việc phê chuẩn chức danh và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn trên địa bàn xã.

4. Đánh giá chung

4.1. Ưu điểm: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có tinh thần cao với nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành cơ bản nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đội ngũ cán bộ chuyên trách từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Các chức danh chuyên môn của xã đã và đang được đào tạo về văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị. Cán bộ khối đoàn thể nhiệt tình công tác, hưởng ứng tích cực các phong trào ở địa phương. Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đã và đang được đào tạo về văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị, có tinh thần cao với nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao. Luôn nhiệt tình công tác, hưởng ứng tích cực các phong trào ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

4.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

- Hiện xã có 01 chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã kiêm Chủ tịch Hội CCB xã, do vậy ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác xây dựng chính quyền địa phương năm 2024./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- HĐND xã (b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành xã;
- Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Thu Hà